
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 695  —  468. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um árangur af lokun veiðisvæða.

Frá Sigurjóni Þórðarsyni.

1. Eru til athuganir á árangri skyndilokana?
2. Hver er árangur af svæðalokunum sem staðið hafa yfir í langan tíma?


